

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 839/LĐLĐ-CTCS

V/v tham gia góp ý quy định tiêu chí
chọn lựa đối tượng tiêm vắc xin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 08 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Công văn số 478/VP-VX ngày 07/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc góp ý Quy định tiêu chí chọn lựa đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Trị năm 2021-2022;

Qua nghiên cứu dự thảo Quy định tiêu chí kèm theo Công văn số 478/VP-VX, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến như sau:

- Cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Quy định, tiêu chí lựa chọn đối tượng của dự thảo Quy định đã bám sát quy định về đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó đã tập trung ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng về người lao động tại **gạch đầu dòng thứ 8, mục 1, phần II** như sau:

“Các đối tượng là người lao động làm việc ở các doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; doanh nghiệp có đông công nhân lao động; doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, ngân hàng; môi trường đô thị, ban quản lý chợ”.

Lý do: hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động, làm việc tập trung như một số doanh nghiệp may ở Cụm công nghiệp Diên Sanh-Hải Lăng, TX Quảng Trị, Cam Lộ, Triệu Phong, không nằm trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh ta không có khu chế xuất nhưng có Khu kinh tế thương mại Lao Bảo; người lao động các doanh nghiệp, đơn vị làm nhiệm vụ về môi trường đô thị, ban quản lý chợ đều có đông công nhân lao động, lại phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, cần phải được ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch.

- Đề nghị bổ sung cụm từ “trong các cơ sở giáo dục, đào tạo” sau cụm từ “Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên”.

- Trong điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ về dịch vụ ăn uống, các hộ kinh doanh ở các chợ truyền thống, phải thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người; bên cạnh đó, tỉnh ta hiện đang tập trung phát triển mũi nhọn kinh tế du lịch, trong lúc công tác phòng dịch tương đối tốt, số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng trong thời gian qua không cao. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, đưa đối tượng là “người làm việc trong các loại hình dịch vụ... chợ...”, “người dân ở vùng, khu du lịch” vào diện ưu tiên của giai đoạn I, có thể điều chỉnh nhóm đối tượng “người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi” sang giai đoạn II.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CTCS.



**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thế Lập